

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ตัดหางปล่อยเลย

(นาง...ขอถวายทองคำน้ำหนัก ๙ บาท) ให้หลวงตาบัวเอาไปเข้าคลังหลวง อย่าเอาไปเถลไถล เราก็มิเคยอยู่แล้ว มีแห่บ้างให้ซื้อคิตซี ส่วนมากเป็นอย่างนั้นถ้าไปรวมมีที่รื้อไหลแตกซิมๆ ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โลกเป็นอย่างนั้น แต่ธรรมเป็นอย่างที่ว่านี้ ไม่มีเลยคำว่ารื้อไหลแตกซิม ธรรมจึงเป็นที่ตายใจได้ ผากเป็นผากตายได้ พอว่าธรรมเท่านั้นโลกยอมรับทันทีเลย เพราะตายใจกันได้ เราพิจารณาใจกับธรรมให้เป็นอันเดียวกัน ถ้าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเรียบริ้อยแล้วก็เรียกว่าธรรม ชัดชนิดไม่ได้ อะไรขัดธรรมปัดออกๆ เลย

นี่ที่เขากววยทองคำน้ำหนัก ๙ บาทที่ว่ากววยหลวงตาบัว หลวงตาบัวอย่าเอาไปเถลไถลนะ หลวงตาบัวก็ตอบทันทีเลยว่าไม่เคยเถลไถลอยู่แล้ว ตั้งแต่เริ่มช่วยชาติมาไม่มีอะไรที่จะเป็นมลทินแก่จิตใจเราแม้ชนิดไม่ปรากฏ เพราะเราทำด้วยความเมตตา ก็เมตตาธรรมอีก เมตตาธรรมล้วนๆ ในหัวใจนี้ก็พอมืดแล้ว ไม่มีคิดอยากได้อะไรๆ ถึงอยากก็กินไม่ได้ ธรรมตีปากเอาเข้าใจไหม นั่นละธรรมเป็นอย่างนั้น แต่มีมันก็ไม่อยากเพราะมันพอ แล้วนำความพอนี้ละไปนำพี่น้องชาวไทยเรา นำมาตลอด ไม่มีคำว่ารื้อไหลแตกซิม เป็นที่แนใจตลอดไปเลย

ผู้ที่มาทำหน้าที่รับเงินรับทองกับเรา เรียกว่าแทนเรา ก็ต้องเป็นหัวใจแบบเราเป็นอื่นไปไม่ได้ เราก็มิเคยเห็นตั้งแต่ที่นำพี่น้องชาวไทยมา ด้วยเอาลูกศิษย์ลูกหาที่มาเป็นเครื่องมือใช้แทนมือเราได้สกรปรกไปอย่างนี้ไม่มี เวลาที่ทองคำเราดูว่าได้รวมทั้งหมดเลย ที่เข้าคลังหลวงแล้ว ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลกรัม ประเภทน้ำไหลซิมนี้ดูเหมือนจะถึง ๓๐๐ กิโลแล้วมั้ง เราพยายามที่สุดเพื่อพี่น้องชาวไทยเราจะได้อาศัยอันนี้ ปู่ย่าตายายหามาให้แล้วก็ให้มีสติปัญญาเก็บรักษา อย่าสุรุ่ยสุร่าย

อย่างที่ว่ารวมบัญชีเห็นไหมนั้น นั่นละมันจะเข้าไปล้างดับปอดของชาติ เราจึงขวางทันทีเลย ทำไมเราถึงทำได้อย่างนั้น ก็เรากำลังขนเงินเข้าอยู่นี้นะ เป็นทางที่จะโต้ตอบกันได้อย่างชนิดใช้ใหม่ละ ถ้าอยู่เฉยๆ ไปว่าให้เขา เราเป็นพระ โลกกับธรรมเข้ากันไม่ได้ แต่มีธรรมช่วยโลกละซี เรากำลังขนเงินเข้าไปในคลังหลวง อันนี้จะมารวมบัญชี คำว่ารวมบัญชีก็คือจะเอาอันใหญ่ขึ้น ทำพูดกำกวมเอาไว้อย่างนั้นหลอกตาคน แต่มีมันรู้ทันทีนี้ พอว่ารวมบัญชีก็คือจะไปเอาดับปอดของชาติ ถ้ารวมบัญชีแล้วเอาออกได้หมดเลย เราจึงค้านทันทีเลย ก็เป็นไปตามนั้น

ไม่เอาออกไม่ได้จะเกิดเรื่องกับเรา ถ้าลงได้ค่านขนาดนั้นแล้วยังไงก็ต้องเอาแน่ๆ เพราะมันถูกต้องของเรา อันนั้นผิด มาฝืนไม่ได้นะ นี่ละธรรม คอขาดขาดไปเลย จะให้กล้าให้กลัวใครไม่มี พุดจริง ๆ เราน่าโลกน่าอย่างนั้น พุดอะไร ๆ กับใครก็ตามเราเอาธรรมออกเดิน ก้าวเดิน เพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่ากลัวว่ากลัว ธรรมเหนือหมด ๆ ถึงใครจะมาฆ่าเราก็ฆ่าได้ตั้งแต่ร่างกาย ธรรมฆ่าไม่ได้ เราทำอย่างนั้นเราทำกับโลกทุกวันนี้จึงว่าตายใจๆ

ตั้งแต่หน้าพี่น้องทั้งหลายมาโดยลำดับ ตั้งแต่ประกาศที่แรกจนกระทั่งปานนี้ เราก็ไม่ปรากฏว่ามีความมัวหมองอะไรที่เราได้ผิดพลาดไป อย่างนี้ไม่มี ก่อนที่จะพาพี่น้องออกแจ้โตมุดได้พิจารณาเต็มเหนี่ยวแล้ว ออกช่องไหน กว้างแคบขนาดไหน แล้วออกตามนั้น ๆ ก็ถูกต้องไปโดยลำดับ เราก็ไม่เคยปรึกษากับใครในการช่วยชาติ เราเอาธรรมเป็นเกณฑ์เลย พิจารณาในนี้เสร็จแล้วออก ๆ ไปเรื่อย ๆ

ที่ว่าทหารเป็นม้าของชาติใครมาขี่ม้า (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พุดครับว่ารัฐบาลเป็นเหมือนคนขี่ม้า เข้ามาดูแลทหาร ไม่ใช่เจ้าของทหาร เจ้าของทหารคือชาติและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ) ขี่ม้าส่วนมากมันขี่ไปแบบนั้นละ มันไม่ได้ขี่ไปตามร่องตามรอย เดี่ยวนี้กำลังเลอะเทอะ นี่เขาโจมตีกันทั้งประเทศในประเทศไทยเรา ได้ทราบมาชัดเจนแล้วเราก็เชื่อประชาชนว่า นายกรัฐมนตรีหลวงหลกมากที่สุดว่างั้นเลย แล้วแกทนอนอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้ละ

นายกคนนี้ก็ปลุกศิษย์หลวงตาบัว คุณทักษิณ ชินวัตร นี่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัว เราเห็นบ้านเมืองกำลังจะเหลวแหลกแหวกแนว แต่เราไม่ได้พิจารณาทางด้านธรรมะให้ชัดเจน เราเอาด้านวัตถุเป็นเกณฑ์ ว่าพวกนั้นกระจอกงอแงคอยแต่จะกินดับกินปอดประชาชน จะไม่มีเหลือดับปอดภายในตัวเองเลย เมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วใครที่พอจะช่วยได้ เราพินิจพิจารณาแล้วก็เห็นคุณทักษิณ ชินวัตร เป็นเศรษฐีน้ำหนึ่งทีเดียวในเมืองไทย เห็นว่าคนนี้เป็นคนมั่งมีศรีสุข ไม่ทุกข์ไม่จนไม่หิวไม่โหย จะไม่กินดับกินปอดประชาชน จะได้ช่วยประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วย

เราก็คิดไปตามเรื่องของโลกของธรรม เราไม่ได้แห่เข้าไปดูหัวใจคน เราเอาวัตถุสมบัติเข้ามากางเลย ว่า คนนี้เป็นคนที่สมบูรณ์พูนผล จะไม่รบกวนดับปอดพี่น้องทั้งหลายแหละ เราก็อุ้มขึ้นเรลิมเมื่อไร อุ้มขึ้น ประกาศทันทีเลยเรลิมขึ้น บางที่ถูกเขาตีเอาวิ้งมาหาเราสองสามหน มาเราก็ให้กำลังใจ เอา หลวงตาจะพาสู๊ บอกรั้งแหละ นักมวยเขาไม่ได้กลัวกัน เราก็เป็นนักมวยขึ้นเวทีแล้วเวลานี้ กลัวหาอะไร ถ้ากลัวแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวที นักมวยเขาไม่กลัวกันละ เขามีแต่หวังชนะด้วยกันทั้งนั้น นี่เอาเลยนะ อุ้มขึ้นจนได้เป็นนายก

เป็นนายกที่แรกก็รู้สึกเข้าที่ดี ๆ เราก็มีหน้ามีตาบ้าง เพราะเรายกคนขึ้นเพื่ออุ้มชาติบ้านเมือง ครั้นต่อไป ๆ เหยียบชาติบ้านเมือง เหยียบไปหมด ๆ ดีไม่ดีเหยียบหัวหลวงตาบัวไปอีกด้วย มันเหยียบลึกลง ๆ อันนี้ จะมาประกาศว่าเหยียบหัวหลวงตาบัวไม่ได้ เข้าใจไหม เหยียบลึกลง ๆ นั่นละ มันเลยเป็นไปแบบนี้เสีย นี่ละกิเลสมันมาแผนลึกลงมาก ผู้นี้ละเป็นผู้มั่งมีศรีสุข แต่เวลามาเป็นเข้าแล้ว ผู้นี้เป็นผู้ที่โลกมากที่สุดในโลกใหญ่เท่าไรยิ่งกินยิ่งกลืนทุกแบบทุกฉบับ คือคุณทักษิณ ชินวัตร ลูกศิษย์หลวงตาบัวนี้แหละ

หลวงตาบัวยอมรับว่าหลวงตาบัวคุณผิด เราก็บอกตรง ๆ ทีนี้เมื่อว่าดูคนผิด พลิกคนนั้นให้ถูกมันไม่ยอมถูกด้วยทีนี้ มันไปใหญ่เลย เติลิตเปิดเปิงเลย เราก็ตัดทางปล่อยเลยจะว่าไป ตัดทางปล่อยแล้วก็ตบกันเข้าไป ไปไอ้แล้ว ๆ ก็วางนั้นแหละเรา นี่ละภาษาธรรมฟังเอา ไม่มีที่ว่าจะสะทกสะท้านกับใคร พุดตามแถวตามแนวธรรมให้ตรงเปิง ๆ โลกที่ยอมรับอยู่แล้วธรรม พุดตามธรรมใครจะไม่ยอมรับ เพราะเป็นความถูกต้องแล้วนี้ นี่เราได้ช่วยเต็มกำลัง

เรามาพิจารณาตัวของเราที่ช่วยพี่น้องชาวไทยเรา ทั้งทางชาติ ทางศาสนาเราเข้าเกี่ยวข้องทั้งนั้น ทางชาติก็นับตั้งแต่มาคัดค้านการรวมบัญชีลงมา ทางศาสนาก็ปิดกันกับพวกนั้นละ จำเอาที่แล้วกัน จะให้ถอนจนกระทั่งยศเย็ดอะไรมัน ชัดกันขนาดนั้น นี่ก็เรา ก็มันผิดนี่ เอาความถูกต้องเข้าไปใส่ ๆ ซิ ถ้าจะปล่อยให้ความผิดลูกกลมไป หมดทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทีนี้ผู้รักษาทั้งชาติ ทั้งศาสนายังมีอยู่จะปล่อยได้อย่างไร สมบัติมีเจ้าของเจ้าของต้องต้านทานซิ นี่ก็เราทำหน้าที่แทนพี่น้องชาวไทยเรา สิ่งใดไม่ดงามเราก็คัดค้านต้านทานเรื่อยมาอย่างนี้แหละ เป็นอย่างอื่นไม่มีเรา

ไอ้เรื่องกิเลสมันไม่ยอมใครนะ มันไม่ได้ไปตามอรรถตามธรรม ถ้าไปตามธรรมก็ไม่เรียกว่ากิเลส มันต้องสังหารธรรมไปเรื่อย ๆ จึงเรียกว่ากิเลส เป็นอย่างนั้นละ วันนี้ก็พุดเพียงเท่านี้ไม่พุดอะไรมากนัก พุดไปนาน ๆ เดี่ยวहुตัง หูออก หูยังอื้ออยู่เดี๋ยวนี้ ยังอื้อได้ระวัง พอพุดไป ๆ นี้เดี๋ยวก็ออกทางหู ทีนี้พุดปั๊บแล้วออกนี้เลยแล้วก็หยุด พุดไม่ได้ละ ดูไม่มีอะไรละวันนี้มีเท่านั้น ต่อไปนี้จะให้ศีลให้พรแล้วก็เลิกกัน

มาเมื่อไร (มาถึงเมื่อคืนตอนสองทุ่มครึ่งครับ) มาค้างที่ไหนละ (ศาลาข้างนอกครับผม) เอ้อ ดีละศาลาข้างนอก ใครมาปั๊บก็พักข้างนอกเลย เข้าในไม่ได้ก็นอนข้างนอกศาลาใหญ่ นี่ก็เศรษฐกิจใหญ่ เศรษฐีธรรม เศรษฐีเงินอยู่นั้นหมดกระทั่งแดง เศรษฐีธรรมก็อยู่ที่นั่น การบริจาคเด่น การเงินการทองก็เด่น การทำบุญให้ทานก็เด่นกระทั่งแดง เราเป็นผู้รับทราบที่มาเกี่ยวข้องกับเรา เงินกระทั่งแดงที่หมุนเข้ามาช่วยศาสนาเกี่ยวกับเราเป็นผู้รับไทยทานของกระทั่งแดงนี้น้อยเมื่อไร นั่นก็มาเรื่อย ๆ เราก็รับ

เรียบๆ ช่วยชาติบ้านเมืองมา วันนี้อพที่จจะพุดบั้งเพราะไปสั้มผัสกัพุดบั้ง ตะกัันพุด
เรื่องคนชั้วกัพุดแล้วใช้โหม ทินัคนตีมักัพุดคนตีบั้งชิ

ศาลาใหญ่นี้ก็กระทิงแดงมาสร้างให้ บอกว่าสั่งไม้มาจากเวียงจันท์ ประเทศ
ลาว เอามาองไว้นัสองปีแล้ววั้งัน ครันจะมาขออนุญาตเมื่อไรก็กลัวโดนดุ ทินัไม้มันกั
เลยจะพั้ง เอามาได้สองปีแล้ว วันนัยอมรับผิต เอ้า เป็นยังงัยกัยอมรับ จึงเข้ามาขอสร้าง
ศาลา ไปหยั่งเสียงเราไปสร้างปลุกที่นูนวั้งันนะ แล้วให้เหตุผลทุกอย่ง เหตุผลพร้อม
ถูกต้งทุกอย่งๆ กับเหตุการณ์ที่เป็นอย่ง ตอนนันั้นตอนเราช่วยชาติ เรากัเลยตกลงให้
เอา เหตุผลพร้อมแล้วก็อนุญาตให้สร้าง แล้วจะเอากว้างแคบขนาดไหนละ เอากว้างดู
ว่า ๑๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร เราพิจารณา โอ้ย มันแคบไป เอาอย่งนันะ เอาความกว้าง
๓๐ เมตร ทางยาว ๖๐ เมตรเสีย เอาอย่งนัละพอดีเลย สาธุ เลยเสียงลัน นันละศาลา
หลังนัจึงขึ้น กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร เวลาอนุญาตเลยเพิ่มให้อีกให้เหมาะะ ทินั
ใครมากัปีบักันอนที่นันั้น นอนที่นันั้นละศาลาใหญ่ชั้งนอก

แต่ก่อนมีศาลาหลังเดียว เข้าประตูไม่ได้กัยุงกัน อันนัเข้าได้ไม่ได้เขานอนอย่งนูน
สบายไปเลย นีละเศรษฐีธรรม เศรษฐีเงินคือกระทิงแดงเรา กระทิงแดงที่ช่วยเฉพาะที่
เกี่ยวช้องกับเรานัไม่น้อยนะ เราไม้อยากบอกว่าร้อยล้าน พันล้านขึ้นไปเลย นันะกระทิง
แดง เราพุดว่าต้งแต่พันล้านขึ้นไป ให้ต่ากว่านันนัไมต่า ดูที่ไหนมีแต่กระทิงแดงศรัทธา
ใหญ่ทังนันั้นละท่มลงๆ ช้อที่สร้างวัดใหม่ กำแพงนอกนันั้น จากกำแพงในไปกำแพงนอก
ที่นักระทิงแดงช้อให้หมดเลย

การช้อกัต้งได้พิจารณา การช้อขายจะช้อนันมาเป็นวัดจะช้อย่งงัย เอาว่าดูชินะ
จะทำให้เจ้าของสมบัติเขา คือณาเขานันบอบชั้เพราะอำนาจของเงินของทองไปบีบ
บังคับเขาไมได้นะ ต้งเอาธรรมเดิน นัเจ้าของที่เขาพอใจไม่พอใจ ตกลงกันย่งงัย เรา
ต้งเอามาถามเสียก่อน กับอกว่าเจ้าของที่เขาพอใจ เขาพอใจเสนอขาย แล้วเรากัพอใจ
เสนอช้อ การช้อการขายตกลงกันย่งงัย คือให้เจ้าของที่เขาไปหาดูที่ ที่นาตรงไหนๆ ที่
เขาต้งการแล้วให้เขาไปช้อที่นันั้น ราคาเท่าไรทางนัจ่ายเงินให้ๆ หมดวั้งัน เอ้อ พอใจ
ถูกต้งอย่งนันั้น เลยตกลงกัน นันละเรื่องราว

มีเจ้าของที่เขาเสนอขาย ขายแล้วให้เขาไปหาดูที่ ที่นาดีๆ ตกลงราคาเท่าไร
กับทางนันั้นแล้วกัมาบอกทางนั ทางนัจ่ายให้เลยๆ เรื่องจึงเรียบริ้อยไป เราไมให้ทำนะ
ที่ว่าเอาอำนาจเงินอำนาจทองไปบีบบังคับเขา เขามีหัวใจ คนจนมีหัวใจ คนมีมีหัวใจ
มันใหญ่อย่งที่หัวใจนะ ให้หัวใจลงกันได้แล้วเป็นมงคลนะ ถ้าหัวใจลงกันไมได้ชวักัน
ตลอดไปเราบอก บอกว่าลงกันหมดเขาพอใจ นัละจึงเป็นวัดขึ้นมา จากนันั้นแล้วที่
ทังหมดนันี้กระทิงแดงถมหมดเลย แต่ก่อนเป็นที่นาค่าขนาดไหน ทางนัต่าบั้งเราบอก

ไม่ให้สูง.เอาเพียงแค่ ๖๐ เซ็นต์หรืออะไร ทางนี้เอาเต็มเหนี่ยว ถ้าธรรมดาเขาจะต้องเอาขึ้นอีก เราบอกให้ทางนี้ต่ำหน่อย

เพราะฉะนั้นทางด้านนี้ออกไปด้านนี้จึงต่ำ คือเราให้ถมแค่นั้น กระทบแดงทั้งหมด สะพานสะพานอะไรนี่จะเป็นใครที่ไหนไป นี่ถึงเวลาเปิดก็เปิดบ้างซิ กระทบแดงของเรานี้ทำแบบเงียบๆ นะ ทำแบบตาสีตาสายอยู่ตามท้องนา ไม่มีลักษณะอะไรที่จะให้จับได้เลย ว่ามีลักษณะเยื่อหยิ่ง ไม่มีเลย เป็นตาสีตาสายตามท้องนาเท่านั้น มาจ้งหันก็นั่งอยู่โน้น วัตถุไทยทานออกมาวางนี้ ของกองเต็ม เราดูเอาชิวสนแสงธรรม เจ้าของมานั่งอยู่โน้น อย่างนั้นละ แล้วที่เอามาถวายนั้นพระทั้งวัดฉันไม่หมด ไทยทานของคนเดียวนั้นนั้นละเวลาทำทำอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเวลาได้มาถึงมาอย่างนั้น

การได้มาก็ดีการสูญไปก็ดีมีเหตุมีผลทุกอย่าง เวลาได้มาๆ ก็เปิดประตูกว้าง เวลาออกก็ออกเต็มเหนี่ยว เวลาเข้ามันก็เข้าเต็มเหนี่ยว จึงว่าเปิดแคบออกก็ออกได้น้อยเข้าได้น้อย เปิดกว้างออกก็ออกได้มาก เข้าก็เข้าได้มาก ปิดเลยที่นี้เอาความตระหนี่เข้าไปปิดไม่ให้มันออก มันเลยไม่เข้า นั่นเป็นอย่างนั้น เปิดกว้างเท่าไรออกได้มาก เข้าได้มาก นี่กระทบแดงทำอย่างนั้นละ สร้างวัดนี้ร้อยล้านเราไม่ยากพูดละ เพราะมันมากต่อมากครอบไปหมด ว่าพันล้านขึ้นไปนั้นเราจุใจ คือขึ้นไปไม่ต่ำกว่านั้นว่างั้นเถอะ

มองดูที่ไหนมีแต่สมบัติของกระทบแดงทั้งนั้นในวัดนี้ การพูดอย่างนี้เราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามศรัทธาท่านใด ๆ นะ พูดถึงผู้เด่นเราก็ดูตามความเด่นต่างหาก เราไม่ได้พูดยกคนนี้มาเหยียบคนนั้นทับคนนี้ เราไม่มีอย่างนั้น เราพูดตามหลักความจริงนี้ก็ทำอย่างนั้นจริงๆ ดังที่ว่าไปซื้อนา ให้เขาไปซื้อที่ไหนซื้อมาเป็นคนจ่ายให้หมด ราคาตกลงกันยังไงทางนี้จ่ายให้ๆ เขาทำด้วยความพอใจของเจ้าของที่ด้วย เจ้าของทรัพย์ด้วย พอใจด้วยกัน เราก็ยอมรับ เอา อย่างนั้นก็ซื้อได้เราว่างั้น แต่จะเอาเงินเอาทองไปเป็นอำนาจบาตรหลวงปีบบังคับซื้อเขาไม่ได้นะ ธรรมไม่ใช่โลก ธรรมต้องเอาความเสมอภาคความเป็นธรรม อันนี้เวลาเขาทำลงไปแล้วเป็นธรรมหมด เราจึงได้รับนี้ให้เป็นวัดขึ้นมา ไม่ใช่เราจะเอาง่ายๆ ทำง่าย ๆ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz